

การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สีเขียวอำเภอระโนด ครั้งที่ 5/2551

วันที่ 12 ธันวาคม 2551 เวลา 15.10 – 16.20 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลระโนด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่ติดต่อสะดวก	โทรศัพท์
1	นางวรรณิ น้อยดี	39 ม. 4 ตำบล บ้านใหม่	087-2967550
2	นายสุรินทร์ สงปลอด	118/2 ม.1 บ้านใหม่	083-3995371
3	น.ส.นันทพร เจริญวิริยะภาพ		085-5955674
5	นางระเบียบ พรหมบริรักษ์	การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอระโนด	089-7323375
6	นางกัลยา สวัสดิภาพ		084-2660970
7	นายแลบ เฟ็งศรี		
8	นายสมชาย ละอองพันธุ์	โรงพยาบาลระโนด	086-6940954

เริ่มประชุม 15.15 น.

ประเด็นที่ 1

เกษตรกรสมชาย ละอองพันธุ์โรงพยาบาลระโนด กล่าวถึง การประชุมในวันนี้ เพราะต้องการมาพูดคุยกันอีกและสอบถามสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถมาประชุม 2 ครั้งแล้ว

ที่สุรินทร์ เล่าให้ฟังว่า ขณะนี้กลุ่มก็ยังมาจำหน่ายอยู่ที่เดิม คือ หน้าหน่วย อปพร. พบว่าขณะนี้น้ำท่วมรอบนอกมีผลต่อจำนวนผลผลิตของสมาชิก ถูกน้ำท่วมขังจะส่งผลในระยะสั้นต่อจำนวนผักให้ลดจำนวนลง ขาดแคลนผัก แต่ข้อดีคือราคาผักจะสูง ไปด้วย ตอนที่มาจำหน่ายพบว่า เริ่มมีลูกค้าผู้บริโภครุดต๋องกันไป ส่งผลให้มีลูกค้ามากขึ้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามีผักบูดเหลือมาก ไปมอบให้โรงพยาบาลก็รับซื้อไม่หมด แต่ได้แจกให้กับหลายคนไป

ที่ประชุม เสนอแนะว่า ร้านเมืองใหม่ของพี่สาลี เคยไปพูดคุยพี่สาลีบอกว่า หากมีอะไรเหลือให้นำไปให้ได้เลย ที่สำคัญที่ประชุม ได้พูดคุยในประเด็นกรณีนำผักไปให้ ต้องเสียค่าขนส่ง 10 บาท แก่ผู้ที่นำผักไปส่งด้วย

ประเด็นที่ 2 อัตราเงินเก็บเข้ากองกลาง

ที่สุรินทร์ ท้าหรือ การเก็บเงินเข้ากองกลางในขณะนี้เก็บด้วยอัตรา 20 บาท ต่อยอดขาย 100 บาท ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า อัตราที่เก็บในขณะนี้ม้อตราที่สูงเกินไป ที่ประชุมจึงเห็นควรว่า ควรเก็บเข้ากองกลางแค่ 5 บาท จากยอดขาย 100 บาท สำหรับการควบคุมบัญชีเงินกองกลางเครือข่าย มอบหมายที่สุรินทร์จัดทำบัญชีเงินกองกลางของกลุ่มเครือข่าย และการใช้ประโยชน์จากเงินกองกลางให้นำไปซื้อ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการจำหน่าย เช่น ถัง โตะ ผ้าปู เป็นต้น

ประเด็นที่ 3 สถานที่จำหน่ายผักปลอดสาร

ขณะนี้ได้ซื้อเต็นท์ผ้าใบขนาด 3 x 3 ตร.ม.สีเขียว ราคา 2,700 บาท จำนวน 1 หลัง ยังไม่ได้นำไปกาง แต่เก็บไว้ที่ห้อง อาจารย์ระเบียบ กคน.ระโนด เพราะหาสถานที่จำหน่ายที่เหมาะสมไม่ได้ แต่ช่วงนี้อากาศดีและน่าจะจะต้องย้ายสถานที่สำหรับจำหน่ายให้ออกไปอยู่ตรงถนนสายหลัก ที่ประชุมได้กำหนดวันที่จะย้ายเป็นวันพุธที่ 17 ธันวาคม นี้ โดยหลังจากประชุมเสร็จในวันนี้จะลองไปกางเต็นท์ดู(เกษตรกรสมชาย จะยืม โตะพับจำนวน 4 ตัวของโรงพยาบาลมาให้ เพื่อใช้ในกลุ่มจำนวน 3 เดือน ก่อนที่จะซื้อ โตะเป็นของเครือข่ายต่อไป)

ประเด็นที่ 4 ตราสัญลักษณ์เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์สีเขียวอำเภอระโนด

ตามที่ได้ช่วยกันออกแบบสัญลักษณ์เครือข่าย ทางเกษตรกรสมชายได้ให้ฝ่ายกราฟฟิกออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้



ที่ประชุมเห็นชอบว่าให้ใช้สัญลักษณ์ข้างต้นเป็นสัญลักษณ์ประจำกลุ่ม และให้นำไปประกอบในเสื้อประจำเครือข่ายหรือป้ายและใบสมัครสมาชิกเครือข่าย

ประเด็นที่ 5 เสื้อของสมาชิกเครือข่าย

ที่ประชุมเลือกรูปแบบเสื้อของสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์สีเขียวดังนี้



ลักษณะ เป็นเสื้อ โปโล ตัวเสื้อเขียวตองอ่อนเรืองแสง ปักสัญลักษณ์เครือข่ายด้านนอกข้างขวาของเสื้อตรงข้ามกระเป๋า

จำนวนการจัดทำครั้งแรก 12 ตัว ซึ่งงบประมาณจากการผันจากค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม

ประเด็นที่ 6 การหาสมาชิกเพิ่มเติม

ตามที่พี่สุรินทร์ได้ร่างใบสมัครสมาชิกเครือข่าย เพื่อให้ได้รับสมาชิกเพิ่มขึ้น เกษตรกรสมชายได้ไปพิมพ์ใบสมัครออกมา และมอบหมายทุกคนในที่ประชุมได้ไปหาสมาชิกเพิ่มเติม โดยประเภทของสมาชิกมี 2 ประเภทประกอบด้วย สมัครเป็นสมาชิกเพียงอย่างเดียว หรือสมัครสมาชิกและร่วมลงหุ้นด้วยซึ่งสามารถลงได้ตั้งแต่ 1 หุ้นแต่ห้ามเกิน 5 หุ้น ตามกำลังทรัพย์และความศรัทธา

ประเด็นที่ 7 การจัดทำแผนเพื่อการขับเคลื่อนงานเครือข่าย

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมีแนวทางที่ชัดเจน เกษตรกรสมชายจึงเสนอที่ประชุมว่าควรต้องจัดทำแผนการทำงานแบบระยะยาว แต่ที่สำคัญคือ ทุกคนของเครือข่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันคิดและทำความเข้าใจไปด้วยกัน ซึ่งเกษตรกรสมชายจะไปทำควาฟามานาเสนอเพื่อการปรับแก้ครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

หลังจากปิดประชุมแล้ว ให้สมาชิกจะลงไปช่วยกันทางเดินที่ฟ้าไปของเครือข่าย

ปิดประชุม 16.20 น.

บันทึกการประชุมโดย เกษตรกร สมชาย ละอองพันธุ์